



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวปริญญารัตน์ ยิ้มแย้ม	๐๑	
๒	นางน้องนุช อ่วมพ่วง	๐๒	

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศการสรรหาและการเลือกสรร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรไว้แล้ว และไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศนี้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวประกาศไว้ไม่ครบตามที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศการสรรหาและเลือกสรร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้า

/รับการเลือกสรร...

รับการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวได้กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกตั้งดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกตั้ง

ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกตั้ง ประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกตั้ง

๑. การสรรหาและการเลือกตั้ง จะใช้วิธีประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ และวิธีเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการประเมินของแต่ละด้าน

๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กันหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรืออาจดำเนินคดีตามกฎหมาย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปรีชา รักยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว